



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 3-7-2011

Chúa nhật 14 Thường niên

Năm A

Ách của tôi êm ái

LỜI CHÚA: Mt 11,25-30

Lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

SUY NIỆM

Khi quy hoạch thành phố tương lai, người ta không quên dành một khu vui chơi giải trí. Nghỉ ngơi thư giãn là một nhu cầu quan trọng cho những ai sống trong nền kinh tế thị trường. Nghỉ ngơi không chỉ cần cho thân xác hay trí óc. Nghỉ ngơi còn cần cho tâm hồn. Cái tâm của chúng ta cần được sống trong an tĩnh giữa sóng gió dao động, giữa chợ đời bon chen. Nhiều người bị suy nhược thần kinh, bị stress. Có người tự tử vì không đủ sức để tiếp tục sống.

Đức Giêsu mời chúng ta đến với Ngài, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Gánh nặng của nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ. Gánh nặng của trách nhiệm và yếu

(xem tiếp trang 2)

Chuyến viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội của Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam

(tiếp theo Tuần Tin số 25)

Truyền giáo

Ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa trong bài giảng lễ cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng tại giáo phận Bắc Ninh, Đức Tổng giám mục chuyển lời nhắn nhủ của Đức Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Ngày nay ơn gọi của Giáo Hội vẫn là truyền giáo”. Và ngài đã chỉ rõ cho cộng đoàn thấy: “Giáo Hội luôn luôn truyền giáo và không bao giờ làm gián đoạn nẻo đường truyền giáo. Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Thánh Thể mỗi ngày, ban phát các bí tích, công bố Lời Chúa, dấn thân xây dựng công lý và bác ái.”

Đối với anh chị em tu sĩ, ngài cho thấy tu sĩ là những nhà truyền giáo đặc biệt, và mời gọi họ kiên trì và sống xứng đáng trong đời tu của mình, nhất là chứng tỏ tình yêu dành



Thăm Vương cung Thánh đường Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu

Đức Tổng giám mục kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Đối với Giám mục và các linh mục, ngài kêu mời các ngài phải là những nhà truyền giáo tiên phong, kiên nhẫn và kiên trì trong việc tông đồ của mình và thực hành những gì các ngài rao giảng.

cho Chúa Kitô qua đời sống dâng hiến. Đối với anh chị em giáo dân, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo giữa đời. Ngài mời gọi anh chị em giáo dân giữ vững và bám chặt lấy đức tin và dùng đời sống để công bố đức tin. “Việc truyền giáo phải được thực hiện bằng chính

(xem tiếp trang 2)

Những hoạt động và quà mừng Ngọc khánh linh mục của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

WHĐ (24.06.2011) – Nhân dịp lễ Ngọc khánh linh mục của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, 29 tháng Sáu 2011, nhiều món quà có ý nghĩa đã được dâng tặng ngài.

Bộ Giáo sĩ đưa ra sáng kiến 60 giờ châu Thánh Thể.

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Vatican, Đức hồng y Mauro Piacenza, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ cho biết, hơn 3.100 giáo phận đã hưởng ứng sáng kiến tổ chức 60 giờ châu Thánh Thể do Bộ Giáo sĩ đề nghị nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Đức hồng y nói thêm: “Ngoài ra, trong mỗi giáo phận, còn có các tu viện, trung tâm và nhà tĩnh tâm, các nơi này cũng có những giờ châu riêng”.

“Như thế chúng ta sẽ có 186.000 giờ châu Thánh Thể. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề tính toán với những con số; nhưng không có gì quý hơn cầu nguyện”.

Mục đích của sáng kiến này là “để tạ ơn Chúa vì ơn linh mục, vì Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chính là quà tặng dành cho Giáo Hội và thế giới cũng như xin ơn thánh hóa hàng giáo sĩ là những người luôn ở trong tim Đức Thánh Cha”.

Tại Hoa Kỳ, các giáo phận trên toàn quốc đã hưởng ứng chương trình 60 giờ châu Thánh Thể trong tháng Sáu. Có thể châu liên tục hoặc qua những ngày khác nhau trong tháng, nhưng

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đuối hiện tại gánh nặng phải mang vì người khác... Tất cả những ai bị căng thẳng và lo âu, chán chường và mệt mỏi. Tất cả những ai muốn tìm một chút nghỉ ngơi. Hãy đến với Ngài, ta sẽ gặp được sự an tĩnh.

Hãy mang lấy ách của tôi, Đức Giêsu không ngần ngại nói đến ách của Ngài mà những kẻ đến với Ngài phải mang. Ngài không giấu ta về những đòi hỏi nghiêm túc, về con đường hẹp mà ít người muốn đi, về thánh giá mà ta phải vác để theo Ngài. Như thế sự an bình thứ thái Ngài hứa ban đâu phải là thứ bình an rẻ tiền, không cần từ bỏ. Đó là thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương, vì xác tín là mình đang làm đúng ý Thiên Chúa.

Nếu ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ, thì là vì chúng được đón nhận trong tình yêu. Tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ. “Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó” (thánh Átinh)

Hãy học với tôi. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta làm học trò của Ngài. Chúng ta học trường Giêsu, học Thầy Giêsu, học bài Giêsu. Bài học nằm nơi chính trái tim Ngài: “Vì tôi có trái tim hiền hậu và khiêm nhu.” Khi mang trong mình những tâm tình của Thầy Giêsu thì tâm hồn ta sẽ được bình an trở lại. Chúng ta cần theo học Thầy Giêsu suốt đời, cần lột bỏ những tự hào về khôn ngoan thông thái, cần sống hồn nhiên khiêm tốn như trẻ thơ. Chỉ như thế chúng ta mới được Thầy Giêsu mạc khải, và đưa vào thế giới của Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,
nhờ đó con dễ nghe được tiếng
Chúa nói,
để thấy Chúa hiện diện
và hoạt động trong đời con.

Sống giữa một thế giới đầy lọc
lừa và đe dọa,
xin cho con đừng trở nên cứng cõi,
khép kín và nghỉ ngơi.

Xin dạy con sự hiền hậu
để con biết cảm thông và bao
dung với tha nhân.

(xem tiếp trang 3)

Chia sẻ và yêu thương là con đường đưa đến công lý đích thực

WHĐ (27.06.2011) – Ngày 23-06-2011, lễ Minh và Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành Thánh Lễ vào lúc 7g tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, sau đó chủ sự cuộc rước Thánh Thể đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng hôm nay “Bí tích Thánh Thể được cung nghinh dọc theo các đường phố của thị trấn và làng mạc để cho thấy rằng Chúa Kitô phục sinh đi giữa chúng ta và hướng dẫn chúng ta vào Nước Trời. Điều Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong Phòng Tiệc Ly, ngày nay chúng ta phải công khai bày tỏ, vì tình yêu của Chúa Kitô không phải chỉ dành cho một ít người nhưng là cho tất cả mọi người”.

Đề cập đến sự hiệp thông Thánh Thể, Đức Thánh Cha nói rằng “trong khi cơ thể chúng ta đồng hóa thức ăn để nuôi sống mình, Thánh Thể cũng là một loại bánh. Nhưng chúng ta không đồng hóa Thánh Thể, đúng hơn, Thánh Thể đồng hóa chúng ta để chúng ta nên giống Chúa Giêsu Kitô, trở thành chi thể của Thân Thể Người, nên một với Người. Đây là một bước quyết định: quá thực, chính

vì Chúa Kitô biến đổi chúng ta nên giống Người trong sự hiệp thông Thánh Thể, nên trong sự gặp gỡ này cá nhân của chúng ta được mở ra, được giải thoát khỏi tính quy ngã và thắp nhập vào Ngôi vị Giêsu, là Đấng lại chìm mình trong sự hiệp thông của Ba Ngôi.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Vì vậy, đang khi kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, Thánh Thể cũng làm cho chúng ta mở ra với người khác, làm cho chúng ta trở thành chi thể của nhau: chúng ta không còn bị phân chia nhưng nên một trong Người. Sự hiệp thông Thánh Thể liên kết tôi với tha nhân, là người mà có lẽ tôi không có quan hệ tốt với họ, và cũng liên kết tôi với những anh chị em của tôi trên toàn thế giới”.

“Ai nhận ra Chúa Giêsu trong Tấm bánh thánh thì cũng nhận ra Người trong anh chị em mình đang chịu đói khát, là khách lạ, trần truồng, bệnh tật, bị cầm tù. Họ lưu tâm đến mọi người và giúp đỡ những người túng thiếu một cách cụ thể. Là Kitô hữu, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng một xã hội hiệp nhất, công bằng và huynh đệ hơn; trách

(xem tiếp trang 3)

Chuyến viếng thăm 5 giáo phận...

cuộc sống hằng ngày”, ngài nhấn nhủ trong bài giảng tại giáo xứ Đông Xuyên, thành phố Hải Phòng.

Tại Mỹ Sơn, vị Đại diện Tòa Thánh tiết lộ: “Khi ngồi trên xe đến đây, tôi cứ nghĩ về cái danh gọi Mỹ Sơn của anh chị em, giống một từ tiếng Anh là Mission, có nghĩa là truyền giáo”. Và ngài kêu gọi các tín hữu Mỹ Sơn hãy là những nhà truyền giáo tiên phong như tên gọi giáo xứ của họ.

Người trẻ cũng phải là những tông đồ gieo rắc niềm hy vọng. Ngỏ lời với hàng ngàn bạn trẻ của giáo phận Bắc Ninh hướng về Đại hội Giới trẻ sẽ được tổ chức vào ngày 11-11-2011, với chủ đề: “Thầy gọi anh em là bạn”, ngài kêu gọi: “Đại hội cũng phải là dịp để chúng ta tự hỏi: tôi có thể làm gì cho Chúa Giêsu, tôi có thể làm gì cho Giáo Hội Chúa, tôi có thể làm gì cho đất nước tôi nhằm thúc đẩy hòa bình, công lý và tình yêu?” Và Đức Tổng giám mục khuyến khích người trẻ “hãy trở nên chứng nhân của Chúa Kitô và mang Tin Mừng đến cho những người đương thời ở

mọi nơi và mọi lúc, công bố niềm hy vọng của Chúa Kitô đến mọi góc ngách của thế giới này”.

Đặc biệt, trong bài giảng Thánh lễ cầu cho việc Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc cử hành tại giáo xứ Đan Chàng, Thái Bình, trước khi trở về Hà Nội kết thúc chuyến viếng thăm của ngài, Đức Tổng Giám mục Girelli nhấn mạnh tới sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, công cuộc tái truyền giáo tại Việt Nam. Ngài nói: “Trên thực tế, có một thành phần rất lớn dân tộc Việt Nam chưa nhận biết Chúa, nên rất cần truyền giáo. Chính vì thế, chúng ta phải tìm những phương cách mới, con đường mới trong sứ vụ truyền giáo, để Tin Mừng của Chúa Kitô được đến với tất cả mọi người... Tái Phúc âm hóa là phải dẫn thân liên lý, vì vậy cha khuyến khích các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân dẫn thân hơn nữa qua các công việc của mình tại các giáo xứ. Chính giáo dân là người hiểu biết hơn cả về môi trường sống của mình, cho nên đời sống và thái độ của họ phải trở nên như một lời tuyên xưng sống động về Thiên Chúa để nhờ đó mà mọi người nhận biết Thiên Chúa”.

(xem tiếp trang 4)

Những hoạt động và quà mừng Ngọc khánh...

chương trình sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng Bảy, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và là Ngày thế giới cầu nguyện cho các linh mục.

Đức Tổng giám mục New York, Timothy Dolan, Chủ tịch HDGM Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cử hành này. Trong một bức thư gửi cho các giám mục ngày 17-05, ngài viết: “Việc gia tăng số linh mục và thánh hóa các linh mục là dấu hiệu của một Giáo Hội tràn đầy sức sống. Cầu nguyện cho ơn gọi là “ý chỉ đáng làm” và một “hy sinh thiêng liêng thích hợp” để tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI vì mẫu gương và sự phục vụ của ngài.”

Đức Tổng giám mục Robert J. Carlson, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ, Đời sống thánh hiến và Ôn gọi của HDGM Hoa Kỳ phát biểu: “Đây là một cơ hội đặc biệt để cảm ơn Đức Thánh Cha, để cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta, và xin Chúa ban nhiều ơn gọi linh mục hơn. Đức Thánh Cha là mẫu gương nổi bật của sứ vụ linh mục và phục vụ Giáo Hội. Trong Sứ điệp nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, ngài nhắc nhở các tín hữu rằng tất cả đều có trách nhiệm cầu nguyện cho ơn gọi. Đây là cơ hội tuyệt vời để thực hiện việc này”.

Tại Pháp, giáo phận Paris cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Giáo sĩ, tổ chức 60 giờ cầu Thánh Thể tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha từ ngày 28 tháng Sáu đến ngày 1 tháng Bảy.

Đức hồng y André Vingt-Trois nói rằng đây là một cách để “thể hiện lòng yêu mến, tình cảm, và trợ giúp Đức Thánh Cha”. Những giờ cầu Thánh Thể cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI cũng sẽ là cơ hội để cầu nguyện xin ơn “thánh hóa linh mục và sứ vụ của linh mục cũng như cho ơn gọi linh mục”.

Một quà tặng đặc biệt khác dành cho Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI là mô hình thu nhỏ sáu nhà thờ quan trọng nhất trong cuộc đời sứ vụ của ngài. Các mô hình cao gần 3m do các thành viên Liên minh Equestrian thuộc miền Thượng Bavaria thực hiện. Đó là các Vương cung thánh đường München và Freising và các nhà thờ Altötting, Birkenstein, Aschau và Thánh Georg.

Khoảng 200 nhạc sĩ và 50 cư dân Bavaria sẽ đến Roma để dâng cho Đức Thánh Cha món quà này.

Tại Vatican một cuộc triển lãm mang tên “Chân lý rạng ngời, Tình yêu tươi đẹp” do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức quy tụ 60 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.

Triển lãm mở cửa từ ngày 4 tháng Bảy đến ngày 4 tháng Chín tại Sân đường Phaolô VI, giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, kiến trúc và âm nhạc. Triển lãm có sự góp mặt của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như Ennio Morricone, Arvo Part và James McMillan, nhà điêu khắc Oliviero Rainaldi.

Nhà soạn nhạc McMillan cho biết ông đánh giá cao những hướng dẫn của Đức Thánh Cha dành cho Giáo Hội, “ngay cả từ khi ngài còn là linh mục. Những lời khuyên và chỉ dẫn của ngài về phục vụ cũng như thánh nhạc đã truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ như tôi”.

Vì thế, theo Đức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa Gianfranco Ravasi cuộc triển lãm sẽ là tấm thiệp chúc mừng Ngọc khánh linh mục Đức Thánh Cha.

Giới thiếu nhi cũng có một món quà rất ý nghĩa dâng tặng Đức Thánh Cha trong dịp kỷ niệm này.

Đó là các em thuộc phong trào Don Orione (Thiếu nhi Orionini) đã chúc mừng lễ Ngọc khánh linh mục của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI với món quà 60 con cá vàng. Những chú cá này sẽ được thả nuôi trong các hồ và đài phun nước trong vườn hoa Điện Vatican. Sở dĩ có sáng kiến dâng món quà này, vì các thiếu nhi đã nhận ra nơi Đức Thánh Cha là một linh mục, đồng thời cũng là một ngư phủ thả lưới đưa con người về với Chúa.

Được biết, cách nay đúng một năm, vào ngày 24-06-2010, Đức Thánh Cha đã gặp các thiếu nhi thuộc Phong trào Don Orione khi ngài chủ sự nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ tại đồi Monte Mario.

Trên trang tin điện tử của Phong trào Orione, các thiếu nhi đã đưa ra lời giải thích: “Thánh Phêrô, người bạn thứ nhất của Chúa Giêsu, là một ngư phủ. Một hôm đi thả lưới, thánh nhân đã hết sức kinh ngạc vì Chúa đã cho lưới của ngài được đầy cá. Chúng em muốn dâng lên Đức Thánh Cha, vị ngư phủ ngày nay, 60 con cá vàng, tượng trưng cho số năm ngài là một linh mục ngư phủ. Chúng em muốn thưa với Đức Thánh Cha, chính chúng em là những chú cá nhỏ xin được Đức Thánh Cha thả lưới đưa về dâng lên Chúa”. ■

(Tổng hợp)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin dạy con sự khiêm nhu
để con dám buông đời con cho Chúa.

Cuối cùng, xin cho con sự bình an
sâu thẳm,
vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,
hạnh phúc và được cùng Ngài
chịu khổ đau. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Chia sẻ và yêu thương...

nhiệm ấy phát sinh từ quà tặng tình yêu của Chúa Kitô. Nhất là trong thời đại ngày nay, khi toàn cầu hóa làm cho chúng ta ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, Kitô giáo có thể và phải đảm bảo rằng không thể xây dựng được sự hiệp nhất mà không có Thiên Chúa - nói cách khác, nếu không có tình yêu thực sự - sẽ chỉ dẫn đến lầm lạc và ích kỷ”.

Đức Thánh Cha tiếp: “Tin Mừng luôn tìm kiếm sự hiệp nhất gia đình nhân loại, một sự hiệp nhất không phải áp đặt từ bên trên hoặc bởi những lợi ích kinh tế hay ý thức hệ, nhưng dựa trên ý thức trách nhiệm đối với nhau, bởi vì chúng ta nhận ra mình là những chi thể của cùng một thân thể là Mình Chúa Kitô, bởi vì từ Bí tích Thánh Thể chúng ta đã học biết và vẫn tiếp tục học biết rằng chia sẻ và yêu thương là con đường đưa đến công lý đích thực”.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta tiến bước trên những nẻo đường của thế giới, mang theo Mình Thánh Chúa như Đức Trinh Nữ Maria trong mẫu nhiệm Thăm Viếng, mà không hề ảo tưởng hoặc tin vào ý thức hệ không tưởng nào. Chúng ta khiêm tốn nhận mình chỉ là hạt lúa mì đơn sơ, vũng tin rằng tình yêu Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Kitô còn mạnh hơn cả sự dữ, bạo lực và cái chết. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang dọn sẵn cho mọi người trời mới đất mới, nơi hòa bình và công lý ngự trị, và trong đức tin chúng ta thấy được thế giới mới là quê hương đích thực của chúng ta”.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự rước Thánh Thể dọc theo đường Merulana đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Trên đường đi, hàng ngàn tín hữu cầu nguyện và hát thánh ca. Thánh Thể trong mặt nhật được cung nghinh trên một chiếc xe có mái che, và Đức Thánh Cha quỳ gối cầu nguyện trước Thánh Thể. ■

(Theo VIS, 23.06.2011)

Chuyến viếng thăm 5 giáo phận...

Mối quan tâm đặc biệt: linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ

Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh luôn tỏ ra quan tâm và ưu ái đặc biệt đối với các linh mục, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Tới mỗi giáo phận, ngài đều dành nhiều thời gian cho các cuộc tiếp xúc riêng với họ, trao đổi thân mật, lắng nghe các ưu tư và thẳng thắn trả lời các câu hỏi được nêu.

Tại giáo phận Bắc Ninh, Đức TGM Đại diện nhắc nhở linh mục là người được trao trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Và ngài mời gọi linh mục, chủng sinh hãy chăm chú nhìn vào Đức Kitô, vị Mục Tử tốt lành, như là mẫu gương giúp sống đời mục tử tốt. Và ngài hứa sẽ luôn cầu nguyện để “anh em có thể sống và trở nên những mục tử tốt lành hầu dẫn dắt các cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam, đặc biệt là tại giáo phận Bắc Ninh”. Với các chủng sinh, ngài khuyến khích hãy suy nghĩ về ơn thiên triệu cao quý mà Đức Kitô đã dành cho mình, và nhanh chóng dẫn thân phục vụ đoàn chiên Chúa”.

Trước các linh mục, chủng sinh, tu sĩ tại giáo phận Lạng Sơn, Đức TGM Đại diện giới thiệu linh mục là một Alter Christus – Chúa Kitô khác, qua chức năng giảng dạy, thánh hoá và quản trị. Theo ngài, để trở nên Alter Christus giữa cộng đồng Dân Chúa, linh mục phải noi gương bắt chước Đức Kitô trong ba lĩnh vực này:

Trước tiên, linh mục phải là những người thầy dạy tốt qua việc mỗi ngày một đào sâu sự hiểu biết về Chúa Kitô, qua việc đào sâu Tin Mừng. Cho nên, việc giảng rất quan trọng. Nhờ bài giảng của linh mục, giáo dân mới biết được Lời Chúa và những điều Hội Thánh chỉ dạy.

Điểm thứ hai: Chúa Giêsu là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và toàn thể loài người. Linh mục cũng thông phần vào vai trò trung gian đó, bởi thế linh mục phải ý thức tầm quan trọng và trách nhiệm lớn lao của mình mỗi khi cử hành bí tích, dọn mình chu đáo trước khi cử hành thánh lễ, đừng hấp tấp vội vàng làm cho qua việc, nhưng phải dành thời gian lắng đọng tâm hồn, ý thức việc mình làm, để ý về mọi mặt: từ cách ăn mặc, cách cử hành, cách bài trí trong nhà thờ, sao cho mọi người khi tham dự bí tích cảm nhận được đây không phải chỉ là một lễ nghi trước mặt họ, nhưng là một mẫu nhiệm

thật, một niềm tin đích thật.

Điểm thứ ba là vấn đề quản trị: linh mục cũng chính là người lãnh đạo trong cộng đoàn nên phải học cho biết thuật lãnh đạo, phải có sự phán đoán quân bình, trong sự hiệp nhất chân thành. Linh mục phải hiệp thông với Đức giám mục, Đức giám mục thì hiệp thông với Đức giáo hoàng. Từ đó, chúng ta có một sự hiệp thông trong một Hội Thánh duy nhất. Lãnh đạo cũng có nghĩa là phục vụ. Phục vụ trong tình mến, để người ta thấy rằng có sự lãnh đạo nhưng không chuyên quyền, qua đó người ta thấy được cộng đoàn Giáo hội đầy tình hiệp nhất trong yêu thương và khiêm tốn.

Với các chủng sinh, Đức TGM Đại diện khuyên nhủ: Anh em đang ở trong thời điểm vô cùng quan trọng cho bước đường linh mục tương lai. Trong thời gian chuẩn bị này, anh em cũng phải nhận thức được rằng có ba phương diện của Giáo hội để ra cho công việc đào tạo anh em:

Thứ nhất, đây là thời gian anh em phải học. Học để tích lũy kiến thức, để sau này có thể giảng dạy, để biết Tin Mừng của Chúa mà chuyển đến cho mọi người. Lĩnh vực thứ hai là cầu nguyện. Cầu nguyện trong các giờ kinh nguyện, trong thánh lễ và trong kinh thần vụ; cầu nguyện chung hay cầu nguyện riêng, tự thánh hoá bản thân bằng chính lời cầu nguyện của anh em. Lĩnh vực thứ ba phải lưu ý, đó là kỷ luật. Anh em đang trong giai đoạn đào luyện để trở nên những con người chín chắn, những con người trưởng thành, có sự phán đoán quân bình... như thế, anh em mới có thể lãnh đạo được cộng đoàn của mình được giao phó. Lãnh đạo không phải là cai trị hay độc tài, nhưng là phục vụ trong khiêm tốn nhằm xây dựng cộng đoàn.

Tại giáo phận Hải Phòng, Đức TGM Đại diện bắt đầu giờ chia sẻ với các linh mục bằng việc nêu lại gương sáng của Đức hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận: Ngài chịu nhiều đau khổ và thử thách, thậm chí phải tù đầy nhưng chính đau khổ thử thách ấy đã giúp ngài nên thánh. Ngài đón nhận mọi giây phút trong cuộc đời linh mục và cố gắng sống thánh thiện những giây phút này. Từ gương mẫu ấy, Đức Tổng giám mục nói đến bốn việc cần thiết giúp các linh mục nên thánh. Thứ nhất là siêng năng cầu nguyện, cầu nguyện

riêng và cầu nguyện trước Thánh Thể, đặc biệt, đọc kinh thần vụ, dâng Thánh lễ. Thứ hai là siêng năng xưng tội, vì dù là linh mục nhưng vẫn mang thân phận yếu đuối con người. Thứ ba là trở nên con cái, anh em tốt. Con cái trong tương quan với Giám mục, anh em tốt trong tương quan với linh mục đoàn. Thứ bốn là nhiệt thành thi hành bốn phận đối với giáo dân, phục vụ có trách nhiệm.

Khắc khoải

Trong các cuộc gặp gỡ, giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ cũng đã không ngần ngại nêu lên những băn khoăn, khắc khoải của mình. Đức Giám mục Hải Phòng băn khoăn: “Được trao phó gìn giữ di sản đức tin quý báu, Giáo hội không khỏi lo lắng trước những vấn đề của thời đại hôm nay: di dân, đô thị hóa, tệ nạn xã hội, tệ nạn phá thai, ly dị... đời sống đức tin của người trẻ hôm nay là một trong những mối bận tâm lớn của Giáo hội”. Một số tu sĩ thắc mắc về sự khủng hoảng của đời tu bên Tây Âu hiện nay, và tỏ ra lo lắng trước tương lai Việt Nam cũng sẽ rơi vào tình trạng đó; sự thách đố của các tu sĩ ngày nay về việc tuân giữ ba lời khuyên Tin Mừng... Đức TGM Girelli đã khôi hài nói rằng: “Đây là câu hỏi dành cho Chúa Thánh Thần, còn đối với ngài chỉ trả lời được rằng: Con người ngày nay đang mất dần khái niệm đi tu, bởi lẽ họ có khuynh hướng chạy theo tiền bạc, đam mê vật chất và hưởng thụ... Vì thế, phương thuốc duy nhất để chúng ta chữa trị chính là đời sống chứng tá và những lời cầu nguyện chân thành. Còn những thách đố mà người tu sĩ ngày nay đang gặp phải về Ba Lời Khuyên Tin Mừng, thì ngài nói: Đây là một vấn đề thực tế đòi hỏi mỗi người tu sĩ phải cầu nguyện không ngừng để cảm nghiệm được việc “Sống Ba lời khuyên chứ không phải Giữ theo luật dòng”.

Chuyến viếng thăm tại năm giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã kết thúc với Thánh lễ cầu cho việc Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc tại giáo xứ Đan Chàng, giáo phận Thái Bình sáng ngày 16/6/2011. Cuộc viếng thăm và tiếp đón đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, những cảm nhận sâu sắc và sống động về mẫu nhiệm hiệp thông của Giáo hội toàn cầu. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf
